

จดหมายข่าว TPD



ฉบับที่ 10/2555

ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2555

หากความรับผิดชอบสูงสุดของรัฐบาลในทางการเมือง คือความ
รับผิดชอบต่อประชาชน การตัดสินใจในทางใดทางหนึ่ง ในเรื่องที่มีผลกระทบ
กับประชาชน รัฐบาลจึงควรคิดให้รอบคอบว่าจำเป็นต้องทำหรือไม่และมีหนทาง
อื่นที่ดีกว่าหรือไม่ หากจำเป็นต้องทำจริงๆ จะมีมาตรการใดที่ไร้ร่องรับปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและรัฐบาลจะทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างไร นี่คือโจทย์ที่
รัฐบาลต้องตอบกับประชาชน หากจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบ
ต่อพวกเขา

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ในเรื่องของการโอนหุ้น ปตท.และการบินไทย จำนวน 2 เปอร์เซ็นต์ให้กับกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งการโอนหุ้นในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากขณะนี้ทั้ง ปตท.และการบินไทย ยังถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51 เปอร์เซ็นต์ แต่หากรัฐบาลตัดสินใจโอนหุ้นจำนวน 2 เปอร์เซ็นต์ไปให้กับกองทุนวายุภักษ์ จะทำให้ทั้ง ปตท.และการบินไทย หมดสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลได้ชี้แจงแนวคิดนี้ว่า เพื่อลดภาระหนี้สาธารณะที่เกิดจากรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง ที่มีกว่า 700,000 ล้านบาทและเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถกู้มาเพื่อลงทุนในการฟื้นฟูประเทศได้มากขึ้น



จากกรณีดังกล่าวได้ตามด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งข้อสงสัยจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่า การกระทำเช่นนี้จะนำไปสู่การชุกหนึ่และการตกแต่งบัญชีหรือไม่เพราะจริงๆ แล้วกองทุนวายุภักษ์มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด เพียงแต่หนี้ของเอกชนที่กองทุนวายุภักษ์เข้าไปถือหุ้นนั้นจะไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ ซึ่งรัฐบาลแบกรับภาระอยู่ อย่างไรก็ตาม หนี้ของ ปตท.และการบินไทยก็ยังคงอยู่ โดย ปตท.และการบินไทยจะเป็นผู้รับภาระไปเรื่อยๆ เพราะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่ในกรณีของ ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานผูกขาดในประเทศไทย หากเกิดปัญหารัฐบาลก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่ดี ดังนั้นภาระหนี้ของ ปตท. รัฐบาลจึงยังคงเป็นผู้รับภาระ เพียงแต่ตัวเลขของหนี้สาธารณะจะไม่มีหนี้ของ ปตท.ปรากฏอยู่ พุดง่าย ๆ คือ รัฐบาลกำลังจะซ่อนภาระหนี้สาธารณะที่แท้จริง โดยการแปรรูป ปตท. เป็นเอกชน



อีกปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องคิดและตอบกับประชาชนว่า เมื่อ ปตท. ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว จะทำให้มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วประเทศ ในปัจจุบันเราทราบกันดีว่า ปตท.ผูกขาดธุรกิจพลังงานทั้งหมดของประเทศ การที่รัฐจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น รัฐวิสาหกิจของรัฐนั้น จะต้องไม่ทำธุรกิจที่ผูกขาด เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัด คือ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ซึ่งเกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในธุรกิจที่

ไม่ได้มีการผูกขาด ทำให้เกิดการแข่งขันกับบริษัทโทรคมนาคมรายอื่นๆ ซึ่งนั่นทำให้มีการบริการที่ดีขึ้นและถูกลง แต่ในกรณีของ ปตท. นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด ถ้าแปรรูปเป็นเอกชน ก็จะมีการแข่งขันที่น้อย เนื่องจาก ปตท. คุมทุกกระบวนการตั้งแต่ขนส่งจนถึงการจำหน่ายพลังงาน เมื่อการแข่งขันไม่เกิด ประสิทธิภาพและราคาจะเป็นอย่างไร นี่คือคำถามที่ฝากให้รัฐบาลคิดและตอบกับประชาชน ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการใดๆ

ข้อมูลน่ารู้

ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 ปตท. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	กระทรวงการคลัง	1,459,885,575	51.145
2	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่งใน โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	217,900,000	7.634
3	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่งใน โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	217,900,000	7.634
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,919,503	3.115
5	CHASE NOMINEES LIMITED 42	72,840,201	2.552
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	57,254,742	2.006
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	41,235,271	1.445
8	NORTRUST NOMINEES LTD	31,371,462	1.099
9	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	25,794,700	0.904
10	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	21,065,302	0.738



ที่มา <http://ptt-th.listedcompany.com/shareholdings.html>

คลิปแนะนำ

ความสูญเสียจากการคอร์รัปชัน



ชมคลิป <http://youtu.be/PlkpUCZ1oFc>

ที่ผ่านมาการคอร์รัปชันถือเป็นการถ่วงความเจริญของประเทศ เพราะงบประมาณจำนวนมหาศาลได้ถูกนำไปอย่างไม่คุ้มค่าคุ้มค่า

คลิปวิดีโอ "ความสูญเสียจากการคอร์รัปชัน" โดยภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะแสดงให้เห็นการเสียโอกาสในการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ ซึ่งมีผลมาจากการคอร์รัปชัน

ดัชนีสถานการณ์การคอร์รัปชันไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คลิปวิดีโอ "ดัชนีสถานการณ์การคอร์รัปชันไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2553" โดยภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในประเทศไทย



ชมคลิป <http://youtu.be/VxjI--IPu24>

แนะนำบทความ TPD



บทความ “ก้าวข้ามกับดัก Hamilton Paradox : สู่อำนาจจัดการตนเอง” โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง บทความนี้ได้กล่าวถึง การที่รัฐให้การ ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการ ตนเอง ส่งผลต่อการปกครองส่วนกลาง อย่างไร อะไรเป็นข้อที่ควรระวัง ความ เสี่ยงทางการคลัง ความเฉื่อยชาของการ จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ความเสียหายของ ส่วนกลาง เป็นต้น บทความวิชาการชิ้นนี้ จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่กล่าว ข้างต้นให้ได้รับทราบกัน

ก้าวข้ามกับดัก
Hamilton Paradox:
สู่อำนาจจัดการตนเอง

คลิกอ่านบทความ [ที่นี่](#)

ขอภัย หากอีเมลฉบับนี้รบกวนท่าน

สามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารของเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ได้ที่ tpd.newsletter@gmail.com